



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อ้างเป็นเจ้าหน้าที่"รัฐสภา" เปิดเนตรรับทำวิทยานิพนธ์ ดารา-นักร้องเมืองลูกค้ำ

เผยขบวนการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ลามหนักถึงหลักสูตรปริญญาเอก เจออ้างเป็นจนท.รัฐสภา  
สวมบทเอเย่นต์รับงานทางอินเตอร์เน็ต ค่าบริการ ป.เอก ถึง 2 แสน "วิจิตร"รับมีแค่มาตรวจการ  
ลงโทษผู้ซื้อ ขู่ออกกฎหมายเชือดผู้รับจ้าง นักวิชาการชี้แก้ยาก เหตุระบบตลาดคุม  
สถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเข้าตรวจสอบตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น SANOOK.COM  
พบว่าในหน้าสมัครงาน มีการลงข้อความโฆษณารับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึง  
ปริญญาเอกจำนวนมาก เช่น การลงประกาศรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ วิทย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  
ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ พร้อมกับแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับทำวิทยานิพนธ์และรายงาน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ โดยใช้ชื่อผ่านทางเว็บไซต์ว่า "นุช" ผ่านหมายเลข  
โทรศัพท์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (08-3919-XXXX) โดย "นุช" ได้สอบถามถึงสถานศึกษา โดยระบุว่าเพื่อ  
ต้องการตรวจสอบอาจารย์ผู้สอน หากเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดต้องคิดราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย  
แถบทำพระจันทร์และประชาชื่น ที่ผ่านมามีเคยรับจ้างทำทั้งรายงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ให้กับ  
นักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ หลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยย่าน  
หัวหมาก รวมถึงมหาวิทยาลัยย่านทำพระจันทร์ ซึ่งเป็นนักแสดงสาวชื่อย่อว่า "จ" และนักร้องเมืองก็เคยใช้  
บริการ

ผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ยังกล่าวถึงรายละเอียดค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์ว่า ในระดับปริญญาตรีต้องดูที่หัวข้อ  
เช่น คณะนิเทศศาสตร์ จะทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การหาหัวข้อ โครงร่างการวิจัย และเนื้อหาที่รวบรวมเป็นเล่ม

ซึ่งราคาในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 30,000 บาท แต่หากเป็นหัวข้อทั่วไปอยู่ที่ 25,000 บาท แต่ค่าทำรายงานทั่วไปในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 3,000-8,000 บาท ในระดับปริญญาโทค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์ 50,000-60,000 บาท และในระดับปริญญาเอกอยู่ที่ 150,000-200,000 บาท และเนื่องจากต้องมีการนำเสนองานวิทยานิพนธ์ จึงคิดค่าปรึกษาในราคา 1,000 บาท ในเวลา 3 ชั่วโมง

"ส่วนการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในราคาหลักแสนขึ้นไป โดยลูกค้าต้องวางมัดจำ 30% เมื่อผ่านหัวข้อและโครงร่างการวิจัยถึงจะจ่ายเป็นงวด และไม่ต้องหวังว่าจะหนีไปไหน เพราะทำงานประจำอยู่ที่รัฐสภา" ผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์กล่าว

ด้านนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่แพร่ระบาดตามสถาบันการศึกษาและในเว็บไซต์ต่างๆ ว่า ปัญหานี้มีมานานแล้ว ที่ผ่านมายุติโดยมีนโยบายว่าต้องป้องกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไปวางมาตรการป้องกันให้เคร่งครัดมากขึ้น และจำเป็นต้องมีกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่

"ถ้าหากมันมีปัญหามากอาจจะต้องออกกฎหมาย เพราะที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง มีแต่เพียงกฎหมายอื่นที่ใช้ตรงๆ ไม่ค่อยได้ เรื่องนี้กำลังมีการหารือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่รัฐบาลจะผลักดันกฎหมายออกมาเพื่อแก้ปัญหารับจ้างทำวิทยานิพนธ์" นายวิจิตรกล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ในข้อบังคับและวิธปฏิบัติปัจจุบันก็ป้องกันในตัวเองอยู่มาก แต่นักศึกษาบางส่วนที่ไปหลงให้เขารับจ้างแล้วในที่สุดก็ถูกจับได้ และไม่ผ่านจำนวนมาก จนถึงขั้นถอนปริญญา ฉะนั้นมีมาตรการดูแลในเรื่องนี้อยู่

นายวิจิตรกล่าวว่า ถ้ากรรมการเอาใจใส่ โอกาสที่จะเล็ดลอดคงไม่มาก ซึ่งมาตรการของมหาวิทยาลัยต่างๆ เขาก็มี แต่ว่าปัญหาคือ มันไม่ได้เป็นความผิดทางกฎหมาย เช่น เป็นความผิดทางอาญา หรือความผิดทางแพ่ง มีโทษแต่ไม่ให้ปริญญาถ้าจับได้ ส่วนมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางส่วนเป็นผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเสียเองนั้น ขอถามว่า คนเหล่านั้นทำถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีอย่างนั้นทุกคนก็ต้องประณาม มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลงานวิชาการก็ถือเป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบอุดมศึกษาบ้านเรายังยึดระบบตลาดเป็นระบบหลักอยู่ในแง่ของการจัดหลักสูตรในระดับปริญญาโทมีการหย่อนเรื่องคุณภาพลงไป อาจเป็นการทำวิทยานิพนธ์เป็นกลุ่ม หรืออาจไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ หรือถ้าง่ายขึ้นก็มีการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ พอระดับปริญญาโทตลาดเริ่มอิ่มตัว การแสวงหาในการซื้อปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกก็ถูกนำมาเสนอในรูปแบบสินค้าในระบบหลักสูตรใหม่จนเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีฐานในเรื่องของงานวิจัย งานวิชาการ หรือเรื่องอะไรต่างๆ จะเห็นได้จากสถาบันอุดมศึกษาบาง

แห่งเปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกกัน 40-50 คน และบางสถาบันเปิดรับกันน้อย

รศ.ดร.สมพงษ์กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการตรากฎหมายเฉพาะมารองรับแก้ปัญหาหนี้ เราปล่อยอิสระ ให้เสรีภาพกับสถาบันอุดมศึกษามากเกินไป ช่องทางการซื้อหัวข้อ ซื้อวิทยานิพนธ์ง่ายขึ้น เพราะระบบตลาดทำให้เกิดกระบวนการเปิดเสรี สมบูรณ์ ง่าย รวดเร็ว ระบบตรวจสอบคุณภาพจึงด้อยลงไป เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยสร้างระเบียบ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ให้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาศาสนาผู้แทนราษฎร สมัยที่นายวิจิตร ศรีสุขอาน เป็นประธานคณะกรรมการ ที่เคยศึกษาถึงปัญหาการคัดลอกและว่าจ้างวิทยานิพนธ์ พบว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยในส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการจ้างทำหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ว่า หากตรวจพบก่อนรับปริญญา อาจลงโทษด้วยการไม่ให้ปริญญาหรือให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา แต่หากจับได้ภายหลังก็อาจเพิกถอนปริญญาบัตร แต่ในกฎระเบียบดังกล่าวไม่สามารถเอาผิดกับผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ได้

รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายอื่นว่า กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการ อาจได้รับโทษตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือตัวอาจารย์ที่ปรึกษาอาจได้รับโทษทางวินัย ส่วนบกพร่องต่อหน้าที่ ส่วนตัวนิสิตนักศึกษา หากเป็นข้าราชการแล้วลามมาเรียนมหาวิทยาลัย สามารถรายงานต้นสังกัดให้ลงโทษทางวินัยถือเป็นการประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรง ส่วนการลอกเลียนแบบถือว่ามีผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ส่วนปลอมเอกสาร ส่วนตัวผู้รับจ้าง เข้าข่ายผิดวินัยฐานทำผิดทำนองคลองธรรม อย่างไรก็ตาม อัยการเคยชี้ว่า แม้จะเป็นความผิดอาชญากรรมทางวิชาการที่มีความผิดฐานละเมิด แต่ถ้ามีการสอบสวนก็ยากจะเอาผิด เพราะกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่รองรับเรื่องนี้ชัดเจนนัก จึงมีเสียงสนับสนุนจากหลายฝ่ายให้ตรากฎหมายกลางขึ้นใช้ร่วมกันทั่วประเทศ

หน้า 1